
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที ่14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 
 

   วันเสาร์ที่  21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง ) เป็น พิ เศษ โดยมี  นายสุชาติ  ตัน เจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม           
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม       ไม่มี 

  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       ไม่มี 

(3) รับรองรายงานการประชุม     ไม่มี 

  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อจากการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรียงตามมาตรา  
      

มาตรา 25         มีการแก้ไข 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

ประเด็น ปรับลดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ 
    กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ท างานไม่ตอบโจทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะปัญหาวัคซีนไม่พร้อม ปัญหาการบริหารจัดการวัคซีน 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าปริมาณวัคซีนยังคงไม่เพียงพอ    
กับความต้องการ จึงขอเสนอแนะให้มีการปรับแผนการจัดหาวัคซีนให้เหมาะสม โดยเรียนรู้จากตัวอย่าง             
ที่ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ และบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นการจองและจัดซื้อ
วัคซีนล่าช้าและมีปริมาณน้อยเกินไป ความจ ากัดของประเภทวัคซีน และการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ     
ที่ไม่เพียงพอ อันเป็นผลจากการติดกฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ความล่าช้าในกระบวนการต่าง ๆ 
ของระบบราชการ การขาดมุมมองและทักษะซึ่งท าให้การจัดหาวัคซีนไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง              
มีประสิทธิผล อีกทั้งมีการตัดสินใจส าคัญที่สาธารณะไม่ได้รับทราบ กระบวนการและเหตุผลในการตัด สินใจ     
ทั้งที่เป็นการตัดสินใจที่มีความส าคัญอย่างสูงสุด เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน       
ทั้งประเทศในด้านการกระจายและระดมฉีดวัคซีนนั้น ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสามารถในการฉีดวัคซีน    
ได้เร็วพอสมควร แต่ประสบปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน และความสับสน     
ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในเรื่องประมาณการจ านวนวัคซีนที่แต่ละหน่วยงานฉีดวัคซี นจะได้รับ         
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การจัดสรรจนท าให้ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้หาตัวแทนจ าหน่าย   
ที่หลากหลาย ส่งผลให้คุณภาพวัคซีนที่ได้รับเป็นการผูกขาดมีการสั่งซื้อซิโนแวคเพ่ิมเติมทั้งที่ไม่มีใครต้องการฉีด 
และสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้งบประมาณเพียง 22 ล้านบาท น้อยกว่าปีก่อน 1 ล้าน ท าให้เห็นว่าสิ่งที่ประชาชน
ต้องการที่สุดกลับได้งบประมาณน้อยลง โดยงบประมาณที่ขอปรับลดเป็นส่วนที่ยังไม่จ าเป็น เช่น งบประมาณ
ในการซื้อรถประจ าต าแหน่ง เช่ายานพาหนะ การฝึกอบรมที่ไม่เกี่ยวกับสาธารณสุข การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่   
เป็นต้น ควรเพ่ิมงบประมาณให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้า      
ที่มีความเสี่ยงสูง อีกท้ัง กรมการแพทย์ไม่มีแผนงบประมาณในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ที่ติดยา
เสพติดไม่มีที่บ าบัดรักษา รักษาแต่ผู้ป่วยนอก บางคนรุนแรงจนต้องให้ต ารวจมาจับ สุดท้ายถูกด าเนินคดี      
ซึ่งร้อยละ 85 ต้องถูกเข้าเรือนจ า นอกจากนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ได้รับงบประมาณ     
ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งต้องน างบประมาณส่วนตัวมาท าโครงการ รพ.สต. ติดดาว โดยหาดัชนีชี้วัดผลงาน          
(KPI : Key Performance Indicator) เพ่ือดูข้อดีข้อด้อยไปแข่งกับ รพ.สต.อ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุน   
จากส่วนกลาง ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับสวัสดิการของบุคลากรด่านหน้า โดยเฉพาะ 
อสม.และบุคลากรใน รพ.สต.ที่ยังไม่ได้บรรจุ และกระจายงบประมาณให้ รพ.สต. และขอสนับสนุนอุปกรณ์
แพทย์พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานให้ อสม. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจคนท างาน นอกจากนี้ สมาชิกยังได้แสดงความ
คิดเห็นว่าส านักงานอาหารและยา (อย.) ควรเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนที่สามารถผลิตยาสมุนไพรไทย          
ได้เข้ามามีบทบาทในด้านสาธารณสุข และควรสนับสนุนงบประมาณให้กับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนทางเลือก 
น าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากประเทศไทยสามารถปลูกสมุนไพรและคิดสูตรเองได้ และควรน า
สูตรและสมุนไพรมาไว้ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง เพ่ือให้คนรุ่นหลังน าไปวิจัยศึกษาต่อยอดได้ อีกทั้ง
เสนอแนะให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น าบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข        
เพ่ือน าไปใช้ในส่วนของงบกลางในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยกระทรวง
สาธารณสุขพยายามฉีดวัคซีนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้มากที่สุด พร้อมทั้งกระจายไปยังต่างจังหวัด          
โดยใช้เวลาฉีดวัคซีน จ านวน 10 สัปดาห์ จ านวน 24 ล้านโดส ส าหรับการฉีดวัคซีนไข้วคือ ซิโนแวคเข็มแรก 
จากนั้นห่างไป 3 สัปดาห์ ฉีดเข็ม 2 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า พบว่า ค่าภูมิคุ้มกันใกล้เคียงสูตรแอสตร้าเซเนก้า      
2 เข็ม ที่ต้องฉีดเว้นห่าง 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ การกระจายวัคซีนในระยะแรกจะกระจายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลค่อนข้างมากส่วนในเดือนสิงหาคมจะกระจายลงพื้นที่ต่างจังหวัดมากข้ึน เพ่ือควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาด โดยจะเน้นการฉีดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อสม.เป็นหลัก นอกจากนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมวัคซีนทั้งหมด 120 ล้านโดส เหตุที่ฉีดวัคซีนล่าช้าเกิดขึ้นเป็นเพราะช่วงแรก 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการประกาศกระชับพ้ืนที่     
จึงเริ่มฉีดที่กรุงเทพมหานครก่อนท าให้กระจายวัคซีนได้ล่าช้า เมื่อกรุงเทพมหานครฉีดวัคซีนได้มากพอสมควร 
จึงได้มีการขยายพ้ืนที่การฉีดในพ้ืนที่สีแดงต่อไป โดยเฉลี่ยแล้วในปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนได้วันละ       
500,000 โดส ด้านคุณภาพของวัคซีนคือต้องเป็นวัคซีนที่ฉีดแล้วป้องกันการป่วยหนัก ซึ่งมีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
เสียชีวิตเพียง ร้อยละ 0.1 นอกจากนี้ ด้านค่าตอบแทน ส านักงบประมาณโอนให้กับบุคลากรด่านหน้าแล้ว     
ส่วน อสม.กระทรวงสาธารณสุขได้เพ่ิมค่าตอบแทนค่าป่วยการ เดือนละ 500 บาท จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 
จะดีขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุข้าราชการใหม่จ านวน 45,000 อัตรา เป็นการยืนยันว่ากระทรวง
สาธารณสุขไม่ได้ละเลยความส าคัญของบุคลากรด่านหน้า การน าเข้า Antigen Test Kit (ATK) ซึ่ง อย.ชี้แจงว่า
ได้มีการน าเข้าอย่างหลากหลาย รวมทั้ง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สั่งซื้อเครื่องตรวจ  
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แบบเร็ว 8.5 ล้านชิ้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลดงบประมาณในการซื้อชุด
ศูนย์กลางเครื่องเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจและระบบหมุนเวียน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ปรับลดไป
กรมการแพทย์ชี้แจงว่า มีผู้บริจาคเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตัดงบประมาณในส่วนนี้ออกไป และขอยืนยันตามที่
คณะกรรมาธิการได้มีการปรับลด 
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 352 เสียง และ
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 242 เสียง 

     มาตรา 26         มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด

งบประมาณท่ีตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การตั้งงบประมาณส าหรับการอบรมสัมมนาของกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากประเทศ   
ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อีกทั้งคดีปิดเหมืองทองอัครายังไม่เป็นที่สิ้นสุด         
อาจมีการต่อรองเกิดขึ้น จึงปรับลดงบประมาณเพ่ือป้องกันการใช้งบประมาณไปกับคดีดังกล่าว นอกจากนี้   
กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบกรณี เหตุระเบิดของถังเก็บสารเคมี ของบริษัทหมิงตี้ เคมีคอล              
ที่เป็นความเสียหายอย่างวงกว้าง แต่ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา กรมโรงงานฯ ไม่ได้มีการดูแลเหตุการณ์
ดังกล่าว ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย หากกระทรวงอุตสาหกรรมได้ถ่ายโอนโรง งาน         
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลจะเป็นการลดความเสี่ยง ความหวาดกลัวให้กับประชาชน ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรม      
จะส่งเสริมพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น แต่การส่งเสริมขาดความเชื่อมโยง เนื่องจากทรัพยากรการเกษตร          
ในการแปรรูปกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล ดังนั้น การผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบแปรรูปไม่เพ่ิมมูลค่า 
จึงตกอยู่ในสภาพขาดทุนเพราะเกษตรกรไม่มีองค์ความรู้ ส่งผลให้ตลาดไม่สามารถระบายสินค้าออกได้ 
ทรัพยากรต่าง ๆ จึงถ่ายเทไปให้พ่อค้าอุตสาหกรรมแทนที่จะน าทรัพยากรของประเทศท ารายได้ให้กับประเทศ 
หากกระทรวงอุตสาหกรรมส่งบุคคลที่มีความรู้ความช านาญหรือมียุทธศาสตร์ในการวางแผนแปรรูป             
จะท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงสถาบันอาชีวะที่ผลิตบุคลากรเพ่ือไปประกอบการที่มีความช านาญ     
ในหลาย ๆ ด้าน กลับไม่มีผู้สนับสนุนต่อยอด จึงเสนอปรับลดงบประมาณ เพ่ือให้ส านักงบประมาณ              
มีการทบทวนว่าควรน างบประมาณไปให้ในส่วนใดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 312 เสียง และ
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 239 เสียง 
 
    มาตรา 27          มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ขอปรับลดส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือให้โอนงานของต ารวจท่องเที่ยวมาอยู่ในสังกัดของกระทรวง           
การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีการท างานใกล้เคียงกันในลักษณะเช่นนี้ นอกจากนี้ ส านักงาน
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ต ารวจแห่งชาติได้จัดซื้ออาวุธสงคราม 3 โครงการ คือ การจัดซื้อปืนเล็กสั้น 1 ,000 กระบอก การจัดซื้อปืน    
เล็กยาว 2,000 กระบอก และปืนกลมือ 4,000 กระบอก รวม 7,000 กระบอก อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในการควบคุมฝูงชน ส าหรับการจัดชื้ออาวุธปืนตั้งแต่ปี 2561-2563 ได้ด าเนินการจัดซื้ออาวุธปืนให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จ านวน 7.3 หมื่นกระบอก และจะด าเนินการจัดซื้อในงบประมาณปี 2565 อีกจ านวนหนึ่ง            
เมื่อคิดกับจ านวนประชากรแล้ว ปรากฏว่าปืนจ านวน 116 กระบอกต่อประชาชน 1 แสนคน ดังนั้น ขอให้      
ปรับลดงบประมาณที่น ามาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้  
การใช้อาวุธในการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถมีการฝึกซ้อมได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างเต็มที่
อันเนื่องมาจากกระสุนที่ใช้ในการฝึกซ้อมได้รับมาอาจจะคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และขอให้     
ปรับลดโครงสร้างของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ  โดยขอให้ ลดอัตราก าลั งของต ารวจ เพ่ือให้ เป็ น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้อย่างแท้จริงและขอให้เพ่ิมจ านวนก าลังพลในกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน           
ซึ่งขณะนี้มีจ านวนน้อยมากในการรักษาดินแดน นอกจากนี้  การปรับลดงบประมาณของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งคนยากคนจนได้น าลูกหลานมาเรียนกับส านักงานพระพุทธศาสนาฯ ได้สร้างปัญหา
กับวัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อีกทั้งส านักงานพระพุทธศาสนาฯ มีหนังสือด่วนที่สุด 
นมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 งดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจน ามาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
ท าให้วัดต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในการรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในวัด อาทิ ค่าน้ า      
ค่าไฟ ตลอดจนการยื่นบัญชีทรัพย์สินของวัดหากพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 157 อาจจะท าให้พระสงฆ์ท าผิด
กฎหมายโดยมิได้ตั้งใจ พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลด าเนินการจัดเงินช่วยเหลือให้กับวัดในการเผ่าศพที่ติดเชื้อไวรัส     
โควิด-19 และชุด PPE ให้กับสัปเหร่อเพ่ือใช้ป้องกันในการเผาศพที่ติดเชื้อตลอดจนจัดหาวัคซีนให้กับสัปเหร่อ
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ให้มีความระมัดระวังในการปรับลดงบประมาณของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้จ าเป็นต้องอาศัย ศอ.บต.ในการแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนทีใ่ห้กับประชาชน    
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า  คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.138 ซึ่งลดในส่วนเงินสนับสนุนกิจกรรม        
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรมที่ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน นอกจากนั้น กรรมาธิการได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ที่วัดได้ให้ความเมตตาในการช่วยเหลือให้สถานที่เป็นโรงทาน ศูนย์พักคอย หรือ โรงพยาบาลสนาม จึงสอบถาม
กับส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงมาตรการช่วยเหลือบ ารุงดูแลวัด ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟ การเร่งรัดฉีด
วัคซีนให้กับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี สัปเหร่อ การซ่อมแชมเมรุ เพ่ือให้ด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองลงมา หากเป็นข้าราชการระดับสูง จะเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป .ป.ช) ส่วนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ            
ภาคตะวันออก คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลแล้ว ได้ระบุข้อสังเกตให้กับฝ่ายบริหารเพ่ือแก้ไขต่อไป        
ด้านส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นการจัดซื้อคุรุภัณ์ครบอายุการใช้งาน         
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่หมดอายุการใช้งาน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เสียหาย อาทิ อาวุธปืน รถดับเพลิง 
ยานพาหนะป้องกันอัคคีภัย เพ่ือน าไปปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้ง ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะกรรมาธิการได้ระบุเป็นข้อสังเกตเพ่ือให้ฝ่ายบริหารด าเนินการต่อไป 
ทั้งนี ้ขอยืนยันตามคณะกรรมาธิการได้มีการปรับลด 
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  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 358 เสียง และ
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 244 เสียง 
 
    มาตรา 28          ไม่มีการแก้ไข 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
งบประมาณจังหวัด ควรใช้แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน ป้องกันการใช้งบประมาณ     
ที่ซ้ าซ้อนกันโดยใช้แผนแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด การจัดสรร
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด เป็นหน้าที่ของราชการซึ่งท าให้ไม่มีความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ      
โดยไม่ได้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามศักยภาพและบริบทของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทั้งที่มี
หลักเกณฑ์แผนพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน โดยระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ   
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ ทางส านักงบประมาณไม่ได้ค านึงถึงศักยภาพของงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ว่างบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการแก้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร  
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า ในการจัดท างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ซึ่งมีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาระดับภาคและคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นองค์กรท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ เมื่อก าหนดกรอบแล้วจะแจ้งไป
ยังจังหวัดให้ส่งงบประมาณให้เป็นไปตามหลักการคือ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและต้องเป็นความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อเป็นไปตามหลักการดังกล่าวจะถูกจัดส่ง
มายังคณะกรรมการฯ จัดเป็นงบประมาณให้ส านักงบประมาณจัดวงเงินและรายการให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยงบประมาณจะถูกจัดเป็นโครงการ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืน อาทิ ค่าด าเนินการ หากปรับลดคือการตัด
โครงการนั้นทิ้ง คณะกรรมาธิการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีเหตุผลและความ
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนต้องการ จึงไม่มีการปรับลดงบประมาณดังกล่าว ส่วนกรณีจังหวัดอุดรธานี
ที่ได้รับงบประมาณลดลงนั้น เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ เป็นลักษณะ
ภารกิจถ่ายโอนที่ท้องถิ่นส่งมาให้ คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้และคณะกรรมาธิการ    
ไม่สามารถแปรญัตติเพ่ิมเติมได้ นอกจากนี้  ได้จัดท าข้อสังเกตให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด าเนินการ          
และขอยืนยันตามคณะกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 236 เสียง 

  มาตรา 29         มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด

งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
การขาดสภาพคล่อง ที่ผ่านรัฐวิสาหกิจบางประเภทไม่สามารถด าเนินกิจการให้มีก าไรได้ จึงเห็นควรปรับลด   
เพ่ือน าเงินสนับสนุนให้กับรัฐวิสาหกิจบางประเภทมาช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ส าหรับการพิจารณา
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ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็นว่า เอกสารที่หน่วยงานน าส่ง
ล่วงหน้าไม่มีรายละเอียดที่มากพอต่อการพิจารณา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้น าเอกสารเพ่ิมเติมจ านวนมากมา
ให้ระหว่างการพิจารณา แต่คณะอนุกรรมาธิการเห็นแย้งและขอให้สุ่มตรวจในห้องทันที ซึ่งผลจากการสุ่มตรวจ
ระหว่างกรรมาธิการเสียงข้างน้อยกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่าสามารถปรับลดได้ร้อยละ          
2 อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเจรจาปรับลดเพียง
ร้อยละ 1 แต่คณะอนุกรรมาธิการเสนอให้ไม่ต้องปรับลดเลยเพราะเกรงว่าหน่วยงานอาจแปรญัตติกลับมาไม่ได้ 
แต่ส านักงบประมาณชี้แจงในหลักการว่า หากรายการใดถูกปรับลดรายการนั้น ไม่ควรได้งบเพ่ิมหากรายการใด
ส าคัญจริง ๆ หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ได้ ในส่วนของธนาคารกรุงไทย ได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ      
จากรัฐบาลอีกทั้งเดินหน้าลดจ านวนสาขาลงท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนการปิโตรเลียม    
แห่งประเทศไทย (ปตท.) มีก าไรในแต่ละปีเกือบ 1 แสนล้านบาท แต่ไม่สามารถก าจัดฝุ่น PM 2.5 ที่มาจาก  
การใช้รถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่ถูกปล่อยจากท่อไอเสียของรถยนต์ภายหลังจากกระบวนการ    
เผาไหม้โดยเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ ขอให้มีการปรับลดอัตรา
ค่าเช่าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาบริหารที่ดิน    
ของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ซ่ึงมีรายได้จึงไม่สมควรมาขอรับเงินงบประมาณ  
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า มีรัฐวิสาหกิจที่ขอรับงบประมาณ จ านวน 21 หน่วยงาน          
ไม่มีบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) โดยในการพิจารณางบประมาณ    
ของรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมาธิการยึดผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจนั้ น เป็นหลัก เมื่ อไม่พอ                   
จึงตั้งงบประมาณ นอกจากนี้ จะพิจารณาจากความสามารถ นโยบาย ประโยชน์ที่จะได้รับหากเป็นผลประโยชน์
โดยตรงต่อประชาชนกรรมาธิการจะไม่ท าการปรับลด หากเป็นงบประมาณในส่วนการด าเนินการบริหารจัดการ
จะขอปรับลด เนื่องจากจะน างบประมาณไปใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
และขอยืนยันตามคณะกรรมาธิการที่ได้มีการปรับลดงบประมาณ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 340 เสียง และ
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 247 เสียง 
 

มาตรา 30         มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา 
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด

งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
เสนอให้ปรับลดงบประมาณค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมายเชิญประชุม เป็นต้น เนื่องจาก
มีการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จดหมายดังกล่าวจะถึง จึงเห็นว่าเป็นการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองบประมาณ นอกจากนี้ ควรปรับลดงบประมาณอาหารส าหรับสมาชิก            
สภาผู้แทนราษฎรที่มีราคาสูงเกินไป เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในการประหยัดค่าใช้จ่ายและน าไป
สนับสนุนส่วนอ่ืน ทั้งนี้ควรตัดงบประมาณในการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการด้วยข้อจ ากัด    
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่ควรมีงบประมาณดังกล่าว  
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  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้ปรับลดถึง 119 ล้านบาท โดยปรับลดลงจากงบประมาณปี 2564 ร้อยละ 29.4 โดยขอ
ยืนยันตามท่ีคณะกรรมาธิการได้มีการปรับลดงบประมาณ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 327 เสียง    
และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 243 เสียง 
 

มาตรา 31        มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล 
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด

งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ
ขอปรับลดในส่วนของศาลยุติธรรมคือ ค่าเช่าทรัพย์สินของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  ศาลปกครอง  
ได้ของบประมาณเป็นจ านวนมาก เนื่องจากได้มีเงินเพ่ิมพิเศษให้กับบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ ยังมีค่าเช่า     
รถยนต์ของศาลยุติธรรม อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญของบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงการพัฒนาด้านสารสนเทศ 
โครงการปรับปรุงระบบ network โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ เอกสารอิ เล็กทรอนิกส์  โครงการ              
เพ่ิมประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัย โครงการจัดหา server ส ารอง โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องประชุมวินิจฉัยคดี ยังรวมถึงพิพิธภัณฑ์       
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอ้างว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากงบผูกพันโครงการปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยา         
รัตนาธิเบศร์ที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ เครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ 5G ตลอดจนค่าตอบแทนของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญปี 2565 จ านวน 368 ล้านบาท นับว่าเป็นการเพ่ิม
งบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างสูง 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 331 เสียง    
และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 246 เสียง 
 

มาตรา 32          มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
   ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
โครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) จัดขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในประชาธิปไตย       
อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชนนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของหน่วยงาน ด้านการสร้าง
อาคารในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
นั้นไม่มีความจ าเป็น และเสนอแนะให้ยุติโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ และสิ้นเปลืองงบประมาณ 
  เนื่องจากกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติไม่ติดใจ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 323 เสียง 
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     มาตรา 33         มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การปรับลดของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้มีงบประมาณเป็นของตนเองเป็นจ านวนมากและงบประมาณ     
ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ความเห็นชอบนั้นไม่สามารถน างบประมาณไปใช้ได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ อีกทั้ง           
ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
ซึ่งผู้บริหารของกรุงเทพมหานครไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าการบริหารกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง  
  กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการได้ท าการตรวจสอบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงถูกปรับลดงบประมาณ
ลง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ได้แปรญัตติงบประมาณ จ านวน            
16,000 ล้านบาท ไปที่งบกลางเพ่ือไปแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้กรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณ 
จ านวน 1,398 ล้าน โดยลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 16 และขอยืนยันตามที่คณะกรรมาธิการได้มีการปรับลด
งบประมาณ  
  เนื่องจากกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้ แปรญัตติไม่ติดใจ 
  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน 300 เสียง        
 
     มาตรา 34         มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  เนื่องจากกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติไม่ติดใจ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 343 เสียง 
 
    มาตรา 35          มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย 

ผู้แปรญัตติไม่ติดใจ 
 
มาตรา 36          ไม่มีการแก้ไข 

     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค ์

กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ส านักงบประมาณได้มีการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ว่า ส่วนราชการในพระองค์     
มีบุคลากรมากกว่า 10,000 อัตรา อีกท้ังได้มีหน่วยงานอื่นที่โอนเข้าไปเพ่ิมอีกด้วย 
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  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 337 เสียง 
   
  ชื่อหมวด 4 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ไม่มีการแก้ไข 
    ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
    มาตรา 37          มีการแก้ไข 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 

กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การจัดท างบประมาณแผนบูรณาการพบว่า มีหลายโครงการภายใต้แผนบูรณาการไม่สามารถท าให้เกิด
กระบวนการบูรณาการได้ และเป็นเพียงแผนงานที่รวบรวมจากหลายโครงการเท่านั้น ไม่มีการบูรณาการอย่าง
แท้จริง และไม่มีการประเมินผลรวมทั้งยังมีการทุจริตเกิดขึ้นอีกมากมาย และขอปรับลดในแผนบูรณาการ    
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าคนจนที่มากขึ้นก็ยังอยู่ในสามจังหวัดภายใต้ เหตุผล
อันเนื่องมาจากมุ่งเน้นในเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์  
   กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการได้ให้ความส าคัญและความสนใจกับงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ โดยได้พิจารณาหลักการ เจตนารมณ์ ปัญหาอุปสรรค ของการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อสังเกตเพ่ือส่งไปยัง
ฝ่ายบริหาร โดยใจความส าคัญคือให้ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ        
ได้พิจารณาปรับลดตามความเหมาะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยได้ท าการปรับลดงบประมาณในทุกแผน
บูรณาการ รวมทั้งสิ้น 3,997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 และขอยืนยันตามที่คณะกรรมาธิการได้มีการปรับ
ลดงบประมาณ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 402 เสียง    
และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 258 เสียง 
 
     ชือ่หมวด 5 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร      ไม่มีการแก้ไข 
    ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
    มาตรา 38             มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ 
  เนื่องจากกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติไม่ติดใจ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 311 เสียง 
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    ชื่อหมวด 6 งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน   ไม่มีการแก้ไข 
     ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
     มาตรา 39             มีการแก้ไข 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
ประเด็น งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วย

รับงบประมาณ 
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด

งบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
กองทุนการออมมีความคล้อยคลึงกับกองทุนประกันสังคม แต่กลับมีการแข่งขันกันสูงในการแย่งชิงลูกค้า       
ท าให้เสียงบประมาณกับการบริการสมาชิก งบประมาณของกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องก่อนน าเผยแพร่ เนื่องจากเอกสารทางบัญชีไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยได้เสนอขอปรับลดกองทุนหมุนเวียน เนื่องจากหลายกองทุน          
มีความซ้ าซ้อน ไม่มีความมั่นคง สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่           
เช่น กองทุนประชารัฐ ไม่สามารถตรวจงบประมาณได้ เพราะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ท าให้ตรวจการใช้เงิน
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ ไม่โปร่งใส ไม่ม่ันคง และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 430 เสียง    
และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 261 เสียง 
 
     ชื่อหมวด 7 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ   ไม่มีการแก้ไข 
     ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
     มาตรา 40             ไม่มีการแก้ไข 
     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 

กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอปรับลด
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในรายการลง และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
โครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากรายการมีการซ้ าซ้อนจึงขอปรับลด 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 428 เสียง 
 
     ชื่อหมวด 8 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง   ไม่มีการแก้ไข 
    ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
     มาตรา 41             ไม่มีการแก้ไข 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
    ประเด็น งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
  เนื่องจากกรรมาธิการขอสงวนความเห็นไม่ติดใจ 
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     ชื่อหมวด 9 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ไม่มีการแก้ไข 
     ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

  มาตรา 42             ไม่มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัติ 
  เนื่องจากกรรมาธิการขอสงวนความเห็นไม่ติดใจ 
     เมื่อสมาชิกฯ ได้ลงมติเรียงตามล าดับมาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ     
กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งฉบับ ด้วยคะแนน 257 เสียง     
และเห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ีอส่งไปให้คณะรัฐมนตรีไปด าเนินการต่อไป      
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 127 และข้อ 105 ด้วยคะแนน 430 เสียง 
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์         
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ โดยรัฐบาลจะได้น าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ความม่ันใจว่า งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติให้น าไปใช้จ่ายในครั้งนี้ จะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่ก าหนดโดยรัฐบาลจะก ากับ
ดูแลเพ่ือให้การใช้งบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสและด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหวัง         
ของรัฐบาล และสมาชิกฯ ทุกท่านต่อไป 
  จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ และล่ามภาษามือ ที่ร่วมด าเนินการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ สื่อมวลชนที่ติดตามรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปสู่ประประชาชน 
   ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 01.20 นาฬิกา 
 
 
ปิดการประชุมเวลา 01.20 นาฬิกา 
 
 
                                                 ***************************** 
 
 
       

       จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
       ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
   
 


